



ที่ ศธ ๐๕๑๔.๑.๕๐/ว ๑๑๙๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 เลขที่รับ 8971
 วันที่ 18 พ.ค. 2557 เวลา 17:44
 สำนักปลัดฯ กองกิจการสภา กองแผนฯ กองคลัง
 สำนักการช่าง กองส่งเสริมฯ สำนักการฝึกอบรม
 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานจลอบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กองการเจ้าหน้าที่
 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒ 2639
 เลขที่รับ

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

วันที่ 17 มี.ค. 2557 เวลา
 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ก.จ.จ.
 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
 ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมชุมชน

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
 เรียน นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักสูตร “รู้ทันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 พร้อมไขปัญหาทางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น และเทคนิคการทำงานที่ปลอดภัยจาก สตง.
 หรือ การข้มูลความผิดจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.” จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม
 หลักสูตร “รู้ทันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมไขปัญหาทางาน
 กิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น และเทคนิคการทำงานที่ปลอดภัยจาก สตง. หรือ การข้มูลความผิดจาก
 คณะกรรมการ ป.ป.ช.” จำนวน ๘ รุ่น เพื่อให้บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ
 กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การทำงานด้านกิจการสภา
 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติทั่วไปและระเบียบกฎหมายและหนังสือ
 ชักซ้อม (ฉบับใหม่) และทราบถึงขั้นตอนการร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่นว่าอยู่ในขั้นตอนไหน อย่างไร
 พร้อมรู้เทคนิคการชี้แจงไม่ให้ถูกหักหัวหรือเรียกเงินคืนจาก สตง. และถูกดำเนินคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 เพื่อป้องกันมิให้บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางวินัยหรืออาญา

ทั้งนี้สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เชิญอาจารย์พนมวิมล วุฒาพาณิชย์
 : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้มีความเชี่ยวชาญ
 ด้านกฎหมายปกครองและงานกิจการสภาท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร ทั้งนี้มีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท
 (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑) และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติ
 จากผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ
 โทร. ๐๔๓ - ๒๐๓ - ๒๔๕ -๖ E-mail : ihrd@kku.ac.th หรือสามารถดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครได้ที่
 Website: <http://ihrd.kku.ac.th/> รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
 ฝึกอบรมดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล วรรณน้อย)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายวิชาการ
 รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โทร ๐ ๔๓๒๐ ๓๒๔๕-๖ โทรสาร ๐ ๔๓๒๐ ๓๒๖๐